

## แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด

นำเสนอเมื่อ : 23 พ.ค. 2565

## แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด

รถสปอร์ตเป็นรถในฝันของใครหลาย ๆ คน แน่แน่นอนว่า **ปอร์เช่ Porsche** ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย การออกแบบทรงสปอร์ตสไตล์หรูหราและสปอร์ตทำให้เป็นที่โดดเด่นในท้องถนน และแน่นอนว่า Porsche ก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์ทรงสปอร์ตสองประตูเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีรถ SUV ที่มีสไตล์ที่โดดเด่นและยังคงความเป็นสปอร์ตเอาไว้ด้วยด้วย มาดูปอร์เช่ 5 รุ่นที่โดดเด่นและได้รับความนิยมมากที่สุดกันเลย

### แนะนำ 7 รถยนต์ Porsche รุ่นยอดนิยม

#### 1. Porsche Cayenne 2022

ภายในรถ Porsche Cayenne ได้รับการแต่งตั้งอย่างหรูหรามากที่สุด แม้ว่าจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระและคุณลักษณะมาตรฐานที่น้อยกว่า และราคาพื้นฐานที่สูงกว่าคู่แข่งบางราย Porsche Cayenne เป็นรถยนต์ 5 ที่นั่งที่มีระดับการตกแต่ง 10 ระดับ สไตล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ SUV มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 3.0L V6 Turbo และ All Wheel Drive ปอร์เช่ Porsche Cayenne เป็นหนึ่งใน SUV ที่แข็งแกร่งมากที่สุดที่มีอยู่ มีเครื่องยนต์ทรงพลัง และห้องโดยสารระดับไฮเอนด์ด้วยวัสดุไร้ที่ติ แม้ว่าคุณสมบัติมาตรฐานจะน้อยกว่ารุ่นคู่แข่งและมีราคาค่อนข้างแพงถ้าเทียบกับแบรนด์อื่น

รถยนต์ Porsche Cayenne ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน รถ SUV สุดหรูขนาดกลางคันนี้สะท้อนให้เห็นถึงมรดกตกทอดของปอร์เช่ในด้านการควบคุมรถแบบสปอร์ตที่ทำให้เป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ขับสนุกที่สุด Cayenne ยังโดดเด่นด้วยภายในที่หรูหราด้วยวัสดุระดับไฮเอนด์ เช่นเดียวกับรถสปอร์ตของปอร์เช่ Cayenne มีพื้นที่เก็บสัมภาระน้อยกว่าและไม่ใช่ตัวเลือกที่เข้าถึงได้มากที่สุด แต่ถึงกระนั้น Cayenne ก็มีความโดดเด่นในด้านที่มีความสำคัญต่อผู้ซื้อบางรายมากที่สุด เป็นผู้นำระดับที่ชัดเจนสำหรับผู้ซื้อที่กำลังมองหา SUV สุดหรูที่มีการจัดการระดับโลก

#### 2. Porsche 911 2022

ด้วยมรดกอันเลื่องชื่อของแบรนด์ การออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ และประสบการณ์การขับขี่ที่ไม่มีใครเทียบได้ Porsche 911 เป็นรถสปอร์ตที่สามารถเพลิดเพลินได้ทุกวัน นอกจากนี้ ราคายังสมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับรถยนต์หรูสมรรถนะสูงรุ่นอื่น ๆ Porsche 911 เป็นรถยนต์ 4 ที่นั่งที่มีให้เลือกถึง 12 ระดับ สไตล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Carrera S Coupe RWD และมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 3.0L H6 Twin-Turbo และระบบขับเคลื่อนล้อหลัง ข้อดีคือสไตล์และประสิทธิภาพอันโดดเด่น ประสบการณ์การขับขี่อันน่าทึ่ง และไลน์อัปที่กว้างขวางของรูปแบบตัวถังที่พร้อมใช้งานและเครื่องยนต์อันทรงพลัง

เมื่อคุณนึกถึงปอร์เช่ Porsche 911 ยังคงเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประสิทธิภาพ ความโดดเด่น และความสบายอันน่าทึ่งที่สามารถเพลิดเพลินได้ทุกวัน มีให้เลือกถึง 12 แบบให้คุณเลือกระดับประสิทธิภาพที่คุณต้องการด้วยแรงม้าตั้งแต่ 379 ถึง 640 แรงม้า

นอกจากนี้ยังมีรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อนสี่ล้ออีกด้วย และปอร์เชยังมีบางรุ่นที่มีแป้นเหยียบคลัตช์และเกียร์ธรรมดาเจ็ดสปีดที่ยอดเยี่ยม ด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ การตกแต่งภายในที่ทันสมัย คุณภาพการประกอบที่ยอดเยี่ยม และเบาะหลัง

### 3. Porsche Panamera 2022

ลองนึกถึงปอร์เช่ Porsche Panamera ในฐานะไลน์แบ็กเกอร์ มันใหญ่ รับประทานได้มาก และมั่นใจในการเคลื่อนไหว แต่มันก็เร็วและว่องไวอย่างน่าประหลาดใจสำหรับขนาดของมัน Porsche Panamera เป็นรถยนต์ 4 ที่นั่งที่มีให้เลือก 11 ระดับ สไตล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ 4S Executive AWD มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2.9L V6 Turbo และ All Wheel Drive ข้อดีคือ เป็นรถสปอร์ตในสี่ประตู มีการจัดการอย่างมั่นใจและเรียบง่าย พร้อมที่นั่งที่ดียเยี่ยม

หลังจากใช้เวลาหลายสิบปีในการผลิตรถยนต์สองประตูเพียงอย่างเดียว ปอร์เช่ก็เริ่มสร้างรถซีดาน Panamera สี่ประตู โชคดีที่ Panamera ให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตเช่นเดียวกับรถสองประตู ซดเซยด้วยขนาดและน้ำหนักที่มากด้วยระบบกันสะเทือนที่ปรับแต่งอย่างแม่นยำและเครื่องยนต์ทรงพลัง ภายในห้องโดยสารกว้างขวางอย่างน่าประหลาดใจ โดยมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ในเบาะหลัง เครื่องยนต์และการตกแต่งที่หลากหลายทำให้ปอร์เช่มีคุณสมบัติและตัวเลือกที่หลากหลาย

### 4. Porsche Macan 2022

Macan เป็นหนึ่งในรถ SUV ที่มีความเป็นสปอร์ตมากที่สุด ด้วยประสิทธิภาพอันเร้าใจ ห้องโดยสารที่หรูหรา และใช้งานได้จริง Porsche Macan เป็นรถยนต์ 5 ที่นั่งที่มีให้เลือก 3 ระดับ สไตล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Standard AWD มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2.0L I4 Turbo และ All Wheel Drive ข้อดีคือประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง สไตล์สปอร์ต และคุณภาพที่น่าประทับใจทั้งภายในและภายนอก

รถสปอร์ตห้าที่นั่ง Porsche Macan สำหรับผู้โดยสาร เป็นรถเอสยูวีที่เล็กที่สุดของแบรนด์เยอรมัน และเป็นหนึ่งในรถที่หลายคนชอบมากที่สุด เพราะขับไต่สนุกสุด ๆ ปรับโฉมใหม่ในปีนี้ได้ด้วยการปรับปรุงเล็กน้อย Macan เป็นหนึ่งใน SUV สปอร์ตที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้ แต่สไตล์และประสิทธิภาพทั้งหมดนั้นต้องแลกมาในราคา เนื่องจาก Macan เป็นหนึ่งใน SUV ขนาดเล็กที่มีราคาแพงที่สุดในตลาด มีสามรุ่นให้เลือกและทุกรุ่นมีเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จทรงพลัง ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมาตรฐาน และระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต คุณภาพการออกแบบนั้นยอดเยี่ยมทั้งภายในและภายนอก และไม่ใช้รถ SUV ที่ใช้งานได้จริงที่สุดสำหรับการบรรทุกของ เนื่องจากมีความจุน้อยกว่าแบรนด์คู่แข่ง

### 5. Porsche Taycan

ความคล่องแคล่ว ความรวดเร็ว และน่าดึงดูดใจ Taycan คือทุกสิ่งที่คุณคาดหวังจากปอร์เช่ที่ชาร์จพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด แม้ว่ารถ EV บางรุ่นอาจขาดช่วงป้องกันเล็กน้อย แต่ก็ซดเซยด้วยประสบการณ์การขับขี่ที่น้อยคนจะเทียบได้ Porsche Taycan เป็นรถยนต์ 4 ที่นั่งที่มีให้เลือก 6 ระดับ สไตล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ 4S AWD มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ข้อดีคืออัตราเร่งเร้าใจและไดนามิกในการขับขี่ ภายในเงียบสงบ และการชาร์จอย่างรวดเร็ว Taycan เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดคันแรกของปอร์เช่และจนถึงขณะนี้เท่านั้น เป็นรถสี่ที่นั่งที่มีขนาดใกล้เคียงกับรุ่น Panamera ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเบนซิน

ปอร์เช่ Porsche เป็นรถสปอร์ตที่มีให้เลือกหลากหลายมาก การันตีประสบการณ์ในการขับขี่ที่เหนือชั้น รวมถึงการออกแบบที่โดดเด่น เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างตื่นเตนเร้าใจ